


ชื่อผลิตภัณฑ์	 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่มีสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษจากบัญชีสะสมทรัพย์ปกติ ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่าธรรมเนียมรายปี ในกรณีสมัครบัตรเดบิตเพื่อใช้คู่กับบัญชี
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	ไม่มีขั้นต่ำ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> วงเงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.55% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	2 ครั้ง/ปี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ที่เป็นผู้มีรายได้ไม่น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป กรณีที่เจ้าของบัญชีไม่ได้เป็นผู้มีรายได้ไม่น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแปลงบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น เปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อรายลูกค้าต่อธนาคาร
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน	<ul style="list-style-type: none"> ฝาก ถอน โอนเงิน ตามเงื่อนไขปกติของแต่ละช่องทางบริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ยอดเงินฝากเฉลี่ยเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ - ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ - ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ - บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน - ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none"> การสมัครบัตรเดบิตเพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นสิทธิ์ของผู้ขอเปิดบัญชีในการเลือกใช้บริการตามความสมัครใจ โดยบัตรเดบิตที่ให้สิทธิประโยชน์ร่วมกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน มีดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนียนเพย์ บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนียนเพย์ แรบบิท โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ 1 บัตร ต่อ 1 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ตลอดระยะเวลาที่บัญชียังคงสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน - ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีบัตรชำรุด สูญหาย ลืมรหัส บัตรถูกยึดที่ตู้เอทีเอ็มอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมตามประเภทของบัตร (อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร) - ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดประเภทของบัตรเดบิตที่ให้สิทธิประโยชน์กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ค่าธรรมเนียม	ไม่มี
ช่องทางในการติดต่อ	บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติหากบัญชีดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และ ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ การสมัครบัตรเดบิตเพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นสิทธิ์ของผู้ขอเปิดบัญชีในการเลือกใช้บริการตามความสมัครใจ การใช้บัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐานทำธุรกรรมอาจมีค่าธรรมเนียม โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร เงินฝากได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด การขอสงวนสิทธิ์ของธนาคารในการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ ธนาคารอาจเลือกใช้สิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้ตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจแตกต่างจากธนาคารอื่น การขอสงวนสิทธิ์ของธนาคารในการกำหนดประเภทของบัตรเดบิตเพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐานสำหรับให้สิทธิประโยชน์ อาจส่งผลให้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายสำหรับบัตรเดบิตตลอดระยะเวลาที่บัญชียังคงสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐานหรือถูกเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์เป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคาร มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นตามประเภทของบัตรเดบิตที่ผู้ให้บริการแต่ละแห่งเลือกใช้ ผู้ขอเปิดบัญชีควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเงื่อนไขสำคัญต่างๆ	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร